

Đảng bộ thành phố Hải Phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

MAI VIỆT BÁCH*

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, bước đầu đem lại kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, của địa phương, đơn vị cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác

Ngay từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy xác định các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bao gồm: đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của mỗi ngành, địa

phương, cơ quan, đơn vị; về vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá trong xây dựng và phát triển thành phố. Theo đó, Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ đảng viên. Cùng với đó, công tác giao ban, kiểm tra, đánh giá được tình hình thường xuyên, định kỳ nhằm đánh giá kịp thời, toàn diện kết quả triển khai thực hiện và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn vướng mắc

này sinh từ thực tiễn để tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Qua hơn 2 năm thực hiện, những nỗ lực đổi mới, sáng tạo và sự năng động của Đảng bộ thành phố trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Sự sáng tạo ấy được thể hiện ở việc lãnh đạo, chỉ đạo rõ, sát theo phương châm trong Đảng làm trước, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, tiên phong vào các lĩnh vực khó để lôi cuốn quần chúng, nhân dân cùng tham gia thực hiện.

* Tạp chí Cộng sản



Lễ chào cờ đầu tuần tại hội trường Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

NGUỒN: HONGBANG.HAIIPHONG.GOV.VN

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các cấp ủy Đảng, địa phương thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với giải pháp đột phá là xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc do thực tiễn đặt ra để tập trung giải quyết, phát huy vai trò đi đầu, làm trước của cán bộ, đảng viên. Thành ủy đã xây dựng quy chế nêu gương; ban hành chỉ thị, hướng dẫn, quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở các quy chế, việc thực hành nêu gương trở thành quy định bắt buộc đối với cán bộ các cấp; tạo “mạch chảy” từ

thành phố về tận cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ 3 nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, gồm: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thấu hiểu tâm tư của nhân dân; quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo để tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, gây

bức xúc cho nhân dân, nhất là những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển hoặc những vấn đề tồn đọng.

Thực hiện chủ trương này, nhiều cấp ủy, địa phương có cách làm sáng tạo, rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chọn nội dung, phần việc gì để đột phá làm theo Bác là mỗi cán bộ chiến sĩ luôn rèn luyện tinh thần vì dân, vì nước khi thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố “chú trọng hành động - chú trọng làm theo - chú trọng đột phá”. Huyện ủy

Kiến Thụy chọn nội dung đột phá là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ theo hướng quần chúng; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm hiệu quả cao. Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách, chi ngân sách bảo đảm hợp lý, khắc phục điểm nghẽn của thành phố trong công tác thu, chi ngân sách. Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo triển khai toàn diện 11 mô hình đề cao kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực chiến đấu, cải thiện đời sống bộ đội.

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị giúp Đảng bộ thành phố Hải Phòng cơ bản khắc phục được những vấn đề còn để hạn chế, sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, như rà soát, bổ sung, xây dựng các quy định, quy chế làm việc; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp; tăng cường cải cách hành chính; rà soát các dự án dở dang, kéo dài; nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn; giải quyết dứt điểm 25 vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất ở 14/15 quận, huyện...

Sức lan tỏa từ những điển hình

Việc “học tập” gắn với “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thông qua nhiều phong trào, hành động cụ thể, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đóng góp tích cực giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi cộm. Điển hình như mô hình tổ chức chào cờ, kể chuyện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày đầu tuần của Đảng bộ quận Hồng Bàng, Kiến An, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Thành Đoàn Hải Phòng... tạo thêm nét đẹp văn hóa nơi công sở. Các cơ quan chính quyền các cấp của thành phố với mô hình “tham mưu giỏi, phục vụ tốt” của cán bộ, công chức. Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai nhiều mô hình thiết thực “Ba nghĩa vụ, một trách nhiệm”, Dân vận khéo “1+3” (một hội viên phụ trách 3 gia đình), “Vì màu xanh của dòng sông quê hương”, “Cánh đồng

mẫu lớn”. “Cựu Chiến binh giúp nhau làm kinh tế”... có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ với 70 mô hình rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; Thành Đoàn với mô hình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “4 nhất”; “Khi tôi 18”; “Học sinh 3 tốt”; “Học sinh 3 rèn luyện”; “Sinh viên 5 tốt”... Đảng bộ Cảng Hải Phòng với mô hình “Đoàn kết, lịch thiệp trong giao tiếp - Mẫn cán, hợp lý khi điều hành - An toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm trong sản xuất”.

Việc xây dựng và nhân rộng các tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Các tấm gương được biểu dương ở các cấp, nhất là tại Hội nghị biểu dương điển hình cấp thành phố hằng năm để lại dư âm tốt. Trên cơ sở xây dựng hàng nghìn gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng từ cơ sở, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thành phố đã lựa chọn được 39 tập thể và 69 cá nhân điển hình để biểu dương, khen thưởng.



Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các nghị quyết chuyên đề trong hơn 2 năm qua của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giao ban trao đổi kinh nghiệm, cách làm giữa các tổ chức đảng, các đơn vị, các ngành; biểu dương và nhân rộng kịp thời các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố thực sự tạo được những điểm nhấn có tính đột phá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Mấy kinh nghiệm và nhiệm vụ thời gian tới

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm quý được đúc kết từ thực tiễn triển khai, rút ra một số bài học, đó là:

Một là, phát huy vai trò, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu và công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức quần chúng xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kết hợp tốt giữa tổ chức tuyên truyền, giáo dục tập trung với tự học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy trách nhiệm nêu gương trong học tập của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ba là, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện có hiệu quả

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, cách làm kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, định kỳ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm, những biểu hiện sai trái, cách làm hình thức, kém hiệu quả. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể; bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, đoàn viên, hội viên và bình xét thi đua, khen thưởng.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đảng bộ Hải

Phòng cần thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc những nội dung cốt lõi Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”; các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, trong đó đặc biệt chú trọng đạo đức công vụ, văn hóa công sở; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao gương bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, xây dựng niềm tin của nhân

dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Ba là, việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các địa phương, đơn vị cần bám sát các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chung của thành phố, của địa phương. Trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, chống lãng phí, chống tiêu cực. Đồng thời, tập trung cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới. Chung tay, góp sức thực hiện các chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn đô thị và sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước năm 2020 nhằm tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố.

Bốn là, việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” là một nội dung quan trọng, thiết thực nhằm xây dựng nhân cách con người, đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, sự suy thoái về chính trị,

tư tưởng, đạo đức, lối sống; đồng thời cổ vũ nhân tố mới, các mặt tích cực của đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy tập hợp những kiến nghị của các địa phương, đơn vị để đề xuất với Thành ủy và Trung ương giải quyết, nhằm đưa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị; về “*gương người tốt*”, “*việc tốt*”; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, nói không đi đôi với làm, triển khai hình thức, báo cáo không trung thực... Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên trong toàn thành phố